

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH NỘI CHÍNH ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp Nội chính Đảng" cho các cá nhân. Ảnh: THÀNH TÂM

quản lý và cán bộ có chức danh tư pháp ở các cơ quan nội chính tỉnh; hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy thành lập và kiện toàn tổ giúp việc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở mỗi địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và sự nghiệp cách mạng về vang của tỉnh trong 55 năm qua.

đầy đủ các quan điểm, định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đã đề ra, đặc biệt là các nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đối với trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các quan điểm chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, bảo đảm sát, đúng trong tình hình mới. Quán triệt

tế để tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Chủ trọng công tác hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các cơ quan trong khối Nội chính từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện các chủ trương, kết luận, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan trong khối Nội chính chủ động phối hợp triển khai giải quyết hiệu quả, triệt để các vụ việc phát sinh. Việc giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công

dân cần phải được thực hiện tốt hơn nữa, giải quyết triệt để, thấu đáo, bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật và tinh hình thực tế. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp Nội chính Đảng" của Ban Nội chính Trung ương tặng 13 đồng chí có nhiều công绩 hiển cho sự nghiệp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Bừng sáng những tuyến đường

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đường giao thông, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tích cực triển khai thực hiện xã hội hóa việc xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn đường tại các tuyến đường, phố, đường trục xã, thôn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm đẹp thêm cảnh quan của huyện ven biển.



Tính lộ 456 đoạn qua xã Thụy Phong (Thái Thụy) được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng từ nguồn xã hội hóa.

Thụy Phong là một trong những xã đã thực hiện rất hiệu quả công tác xã hội hóa lắp đèn đường chiếu sáng. Có dịp về xã vào buổi tối, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những tuyến đường được trang hoàng bởi ánh sáng từ những cột đèn cao áp lắp dọc hai bên. Trong đó, nổi bật nhất hệ thống đèn cao áp được lắp trải dài tuyến đường tỉnh 456 đi qua địa bàn xã với gần 3,5km. Buổi tối đến, các bóng đèn cao áp dọc tuyến đường được bật sáng không những tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn giúp làng quê Thụy Phong thêm bừng sáng, lung linh như đi trên các tuyến đường thành phố. Được biết, toàn bộ hệ thống đèn cao áp tại tuyến đường này là do nhân dân địa phương tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt. Ông Phạm Ngọc Triệu, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong cho biết: Từ việc triển khai hiệu quả mô hình xã hội hóa xây dựng lắp đặt đèn đường trên trục đường tỉnh 456, xã đã tiếp tục triển khai huy động xã hội hóa việc lắp đặt hệ thống đèn đường tại các thôn, xóm trong xã. Đến nay, trên địa

hóa lắp đèn đường chiếu sáng thì người dân chúng tôi rất đồng tình hưởng ứng và chung tay cùng thực hiện. Nhiều hộ tại trục đường này đã ủng hộ từ 4 - 5 triệu đồng. Sau khi tuyến đường này được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, người dân rất vui mừng. Giờ đây, mỗi tối bà con tham gia giao thông rất thuận tiện, tinh thần an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng bảo đảm hơn trước. Ông Phạm Ngọc Triệu, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong cho biết: Từ việc triển khai hiệu quả mô hình xã hội hóa xây dựng lắp đặt đèn đường trên trục đường tỉnh 456, xã đã tiếp tục triển khai huy động xã hội hóa việc lắp đặt hệ thống đèn đường tại các thôn, xóm trong xã. Đến nay, trên địa

bản xã có trên 80% tuyến đường được lắp hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn led và lắp đặt thiết bị bật tắt tự động. Mặc dù đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV nhưng hệ thống đèn đường chiếu sáng tại thị trấn Diêm Điền vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và chưa xứng tầm của một đô thị ven biển. Nhằm tạo điểm nhấn đô thị và xây dựng thị trấn Diêm Điền trở thành trung tâm hành chính, kinh tế năng động, hiện đại, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện việc trang trí đèn đường phố sử dụng công nghệ led. Trong đó, bên cạnh huy động nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện kêu

gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hệ thống đèn trang trí đường phố kết hợp với quảng cáo trên địa bàn thị trấn. Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Thái Thụy: Công tác vận động xã hội hóa đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thị trấn Diêm Điền tích cực triển khai tại các tổ chức, người dân, cán bộ, viên chức của huyện và thị trấn Diêm Điền. Qua đó đã nhận được sự tài trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp, người dân, cán bộ, viên chức của huyện và thị trấn Diêm Điền với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Nguồn lực xã hội hóa này đã giúp lắp đặt hệ thống đèn led trên nhiều tuyến đường quan trọng tại địa bàn thị trấn, đồng thời tạo sự lan tỏa đến các xã khác trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Nhờ đầu tư của Nhà nước và sự tích cực huy động xã hội hóa của các xã, thị trấn, đến nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy có hàng trăm tuyến đường phố, đường trục xã, thôn được lắp đèn đường chiếu sáng bằng công nghệ led. Nhiều xã triển khai tốt việc vận động, xã hội hóa, tạo sự đồng bộ trong việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng bằng công nghệ led. Nhiều xã triển khai tốt việc vận động, xã hội hóa, tạo sự đồng bộ trong việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng bằng công nghệ led phục vụ việc đi lại của người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên Đán và tết Nguyên Đán sắp tới. Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Dương Phúc cho biết: Vừa qua, địa phương đã triển khai thí điểm việc huy động nhân dân ủng hộ kinh

phí lắp đèn chiếu sáng tại thôn Hoàn Quan Triều. Trong đó, UBND xã hỗ trợ kinh phí mua cột đèn, còn lại huy động người dân trong thôn đóng góp kinh phí để mua sắm thiết bị và tổ chức lắp đặt. Kết quả, người dân đã đóng góp, lắp đặt được gần 20 cột đèn led trên chiều dài gần 1km đường trục thôn với giá trị hàng chục triệu đồng. Người dân cũng tự đóng góp để chi trả tiền điện hàng tháng phục vụ nhu cầu thấp sáng hệ thống đèn đường. Hiện tại, xã đang tiếp tục triển khai tại các thôn khác, phấn đấu từ nay đến tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 triển khai lắp đặt đèn đường thêm 5 thôn trong xã để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết.

Để việc lắp đặt đèn chiếu sáng đường giao thông bảo đảm đồng bộ, mỹ quan, UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn các xã tổ chức lắp đặt hệ thống đèn đường ưu tiên sử dụng công nghệ đèn led tiết kiệm năng lượng, bảo đảm khoảng cách, an toàn trong khi lắp đặt. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa lắp đặt đèn đường, bảo đảm chiếu sáng, an toàn và mỹ quan. Đối với các tuyến đường đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trước đây chưa bảo đảm các yêu cầu khi sử dụng cần tiếp tục vận động nhân dân cải tạo, sửa chữa. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, Thái Thụy quyết tâm lắp đặt đèn đường trên toàn bộ các tuyến đường, phố, đường trục xã, thôn và ngõ xóm bằng hệ thống đèn led, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

TRẦN TUẤN

Bãi tập kết than gây ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, nhân dân thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải) rất bức xúc khi bãi tập kết than rộng hơn 1ha của Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của bà con.

Năm sát bờ sông Trà Lý, những tường các hộ dân thôn Trà Lý sẽ được hưởng một bầu không khí trong lành, thoáng mát. Nhưng hiện nay bà con ở khu dân cư này đang phải sống trong bầu không khí ô nhiễm bụi than do hoạt động tập kết vận chuyển than của Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh gây ra. Theo phản ánh của nhiều người dân thôn Trà Lý đã 2 năm nay phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân rất lo lắng và đã nhiều lần phản ánh với Công ty nhưng vẫn chưa được giải quyết. Có mặt tại thôn Trà Lý, đập vào

mắt chúng tôi là một bãi tập kết than cả khu vực rộng lớn nằm ngay sát chân đê. Khu vực bãi tập kết than của Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của bà con. gây bụi không phun tưới nước đã khuếch tán bụi khắp nơi. Các đồng than tại đây được tập kết rất cao, thậm chí có những đồng than vượt qua chiều cao bờ đê và nóc nhà các hộ dân. Tại gia đình ông Chu Viết Xu gần khu

vực bãi tập kết than ngày nào cũng phải "cửa đóng then cài". Ông Xu cho biết: Những ngày trời nắng, có gió là lúc người dân chúng tôi bị "hàn" khi bụi than bay thẳng vào nhà, đọng xuống mái nhà, trời mưa thì nước chảy xuống là một màu đen. Người dân trong thôn vô cùng bức xúc khi bãi tập kết than đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống. Chúng tôi nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, đề nghị Công ty có biện pháp cải thiện việc này nhưng vẫn chưa được giải quyết. Còn chị Đoàn Thị Đông bức xúc: Một ngày lau nhà đến 3 - 4 lần cũng không ăn thua. Biện pháp khắc phục là các hộ dân đều phải lấy tấm bạt căng túm vào sân để ngăn bụi than bay vào nhà, nhưng cứ lau chùi được nửa ngày bụi than lại phủ dày. Hoạt động vận chuyển than thường xuyên diễn ra từ khoảng 7 giờ sáng



Bãi tập kết than của Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh gây ô nhiễm môi trường tại thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải).

đến tối đêm khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Khó nhất là người già ốm đau và trẻ nhỏ phải chịu đựng bụi than và tiếng ồn máy móc. Trẻ em, người già thường mắc các bệnh về hô hấp liên quan đến ô nhiễm. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm vào cuộc giúp giảm bớt ô nhiễm từ bãi than này. Không riêng ông Xu, chị Đông mà nhiều hộ dân trong thôn Trà Lý cũng rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm bụi than. Người dân mong muốn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm môi trường và có trách nhiệm hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho dân khi gây ra hậu quả.

Thiết nghĩ, chính quyền xã Đông Quý và cơ quan chuyên môn huyện Tiền Hải cần xem xét, kiểm tra hồ sơ và các điều kiện hoạt động của Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh, nếu có vi phạm về Luật Điều về Luật Bảo vệ môi trường để nghị xử lý nghiêm và di chuyển bãi tập kết than xa khu dân cư, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

HỒNG HẠNH

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thu nộp ngân sách 386.650.000 đồng... ĐBĐP tỉnh cũng đã xây dựng và củng cố hàng chục mô hình dân vận khéo, nhận đỡ đầu 3 cháu "Con nuôi đồn biên phòng", 22 cháu thuộc diện nâng bước em đến trường, cùng MTTQ xây 2 ngôi nhà tặng nhân dân vùng ven biển. Qua đó góp phần xây dựng tuyến biên phòng biển ngày càng vững mạnh.

Năm 2021, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác biên phòng, thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng, tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh...

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

pháp luật; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục sẽ huy động lực lượng nắm chắc tình hình, thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sử hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, Cục Quản lý thị trường tổ chức khen thưởng 32 tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

THÁI THUY Năm 2020, xảy ra 15 vụ trộm cắp điện

Theo báo cáo của Điện lực Thái Thụy, năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ việc trộm cắp điện, truy thu hơn 41.838kWh điện với số tiền hơn 134 triệu đồng. Các hình thức trộm cắp điện bị phát hiện chủ yếu là cắt chì, soi chì, nối lồng cầu áp, can thiệp trực tiếp hệ thống đo đếm...

Nhằm giảm thiểu tình trạng trộm cắp điện, Điện lực Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời xử lý các vụ vi phạm sử dụng điện. Trong đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra những khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng giảm bất thường, trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất điện năng cao; chỉ đạo bộ phận ghi chỉ số công tơ, thu ngân viên lưu động kiểm tra tình trạng niêm chì hộp công tơ, niêm chì tổ đấu dây công tơ; nếu có sự thay đổi bất thường thì sẽ cử cán bộ xử lý kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực tuyên truyền, kiểm tra của ngành điện thì cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp chặt chẽ với ngành điện kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp điện theo quy định...

MAI TRANG

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Điều tra, khám phá nhanh 16 vụ phạm pháp hình sự

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, từ ngày 15/12/2020 - 30/12/2020, Công an huyện Vũ Thư đã điều tra, khám phá nhanh 16 vụ với 23 đối tượng phạm pháp hình sự. Các hành vi vi phạm chủ yếu là trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Công an huyện cũng đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2,6728 gam heroin và 0,7789 gam ma túy tổng hợp. Thực hiện vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện đã vận động thu hồi 10 viên đạn AK, 1 súng bắn đạn hơi cồng, 1 súng săn, 12 quả pháo trứng, 3 kíp min, 3kg pháo, 31 vũ khí thô sơ.

Thời gian tới, Công an huyện Vũ Thư tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, trấn áp toàn diện, quyết liệt với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...

HẢI DƯƠNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 4/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 85,6 triệu người nhiễm và hơn 1,85 triệu người tử vong do Covid-19. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 với gần 21,1 triệu người nhiễm và hơn 360.000 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 4/1, cả nước ghi nhận 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước đã ghi nhận là 1.497 bệnh nhân. Hiện 1.339/1.497 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 123 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. 20/123 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 19.000 người.

Tính đến 17 giờ ngày 4/1, tại Thái Bình không còn trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế và Trung đoàn 568. Trong ngày, 2 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tập trung tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải), tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại doanh nghiệp theo quy định. Hiện khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt còn 14 chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 11 mẫu bệnh phẩm của các chuyên gia nước ngoài sang làm việc và người xuất cảnh. 11/11 mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885